



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ต่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
ไทยโพสต์ มติชน ไทยรัฐ	<p>หมอขับรถชน รปภ.</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ ผู้ตรวจราชการ สธ. ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีอุบัติเหตุแพทย์ขับรถชน รปภ. กล่าวว่า เบื้องต้นกำหนดประชุมคณะกรรมการภายในสัปดาห์นี้ เพื่อพิจารณาข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น คาดว่าเร็วสุดจะเป็นวันที่ 22 พ.ย. โดยเรื่องมีการตีพิมพ์เรื่องตีพิมพ์แอลกอฮอล์หรือไม่นั้น อยู่ในการพิจารณาเช่นกัน ส่วนเรื่องความผิดทางวินัย ต้องมาพิจารณาว่ามีเรื่องไหนที่เกี่ยวข้องบ้าง</p> <p>นพ.สกล สุขพรหม รอง ผอ.รพ.พระนั่งเกล้า กล่าวว่า อาการนายสมชายมีแนวโน้มดีขึ้น ไข้เริ่มลดลง สามารถทำตามที่ได้ ทานอาหารเหลวได้และล้าเล็กน้อยลง แต่ยังมีอาการสับสนอยู่บ้าง ทีมแพทย์ขอประเมินอาการทางสมองอีกประมาณ 3-4 วัน หากดีขึ้นจะพิจารณาย้ายออกจากห้องกึ่งวิกฤติ</p>
ข่าวสด คมชัดลึก มติชน	<p>โครงการก้าวคนละก้าว</p> <p>-เสนอข่าว "ตูน บอดี้สแลม" วิ่งเข้าเขต อ.เมืองชุมพร และฝากให้ทุกคนออกกำลังกายเพื่อให้สุขภาพแข็งแรง โดยตูนวิ่งไม่ครบเซต คาดเป็นเพราะอาการบาดเจ็บสะสม ขณะที่ยอดบริจาคใกล้ถึง 300 ล้านบาทแล้ว</p> <p>ด้านชาวบางสะพานเตรียมต้อนรับ โดยจัดกำลัง 2 พันคนวิ่งประกบ ป้องกันการบุกเข้าเซลฟ์ จนทำให้บาดเจ็บ และมีครูของโรงเรียนบางสะพาน แต่งเพลง 'ก้าวที่ยิ่งใหญ่' เพื่อต้อนรับตูนวันที่ 22 พ.ย.นี้ ขณะที่ นพ.เชิดชาย ชยวิทย์ โผ.รพ.บางสะพาน กล่าวว่า ปัญหาฝนตกหนักในพื้นที่ทำให้ต้องเลื่อนการซ้อมกิจกรรมเพื่อต้อนรับตูนออกไปก่อน แต่ยืนยันว่ากิจกรรมบีกเซอร์ไพรส์จะทำให้ตูนประทับใจอย่างแน่นอน แทนคำขอบคุณ ของชาว อ.บางสะพาน และส่งกำลังใจให้ตูนวิ่งสู่จุดหมายอย่างสำเร็จและปลอดภัย</p> <p>-ที่จ.ชลบุรี "วรเชษฐ์ เอ็มเปีย" หรือ "เชษฐ์ สไมล์บัฟฟาโล่" ได้ออกวิ่ง เพื่อร่วมนำเงินไปสมทบกับโครงการก้าวคนละก้าว มีประชาชนร่วมกันบริจาคเงินรวม 601,883 บาท</p>
มติชน	<p>-เสนอข่าว ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา ล่าสลดพายุตีเปรสชัน "คีโรกี" เคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามแล้ว และจะอ่อนกำลังเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงปกคลุมอ่าวไทยตอนกลาง ช่วงวันที่ 20-21 พ.ย. ส่งผลให้ภาคใต้ตอนบนมีฝนตกหนักบริเวณ จ.เพชรบุรี ลงไปถึง จ.ภูเก็ต ทำให้ตูนและคณะนักวิ่งอยู่ในช่วงผ่าน จ.ชุมพร อาจเจอสภาพฝนตกหนักดังกล่าว</p>
ข่าวสด	<p>-เสนอรายงานพิเศษ นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย นำข้าราชการกรมอนามัยออกกำลังกายตามนโยบายรัฐบาล และจัดกิจกรรม "ส่งแรงเชียร์ให้พี่ตูนและทีมงานก้าวไปถึงแม่สาย" ภายในงานได้มีการเดินแอโรบิก จัดประมูลเสื้อและหมวก "ก้าวคนละก้าว" เพื่อนำเงินไปสมทบทุนให้กับโครงการ</p> <p>นพ.อุดม อัครุตมางกูร ผอ.กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ กล่าวว่า หากประชาชนต้องการวิ่งระยะทางไกลเช่นตูนต้องระวังเรื่องการสลายของกล้ามเนื้อ แต่ที่ตูนสามารถทำได้ เพราะมีการเตรียมร่างกายมาเป็นอย่างดี มีการฟิตซ้อมและมีทีมแพทย์ที่ดีที่สุดดูแลตลอดระยะทางการวิ่ง</p>
ข่าวสด	<p>นโยบายหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการ สปสช. กล่าวถึงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าปี 2561 ได้รับจัดสรรงบประมาณ 171,373.67 ล้านบาท มุ่งเน้นการบริการตรวจคัดกรองและการตรวจยืนยันมะเร็งลำไส้ใหญ่ สำหรับประชาชนสิทธิบัตรทอง อายุ 50-60 ปี ใช้งบประมาณ 109 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังปรับรูปแบบการจ่ายบริการตามนโยบาย "เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที่" จากเดิมเป็นการจ่ายตามกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม เป็นการจ่ายค่าใช้จ่ายตามรายการที่กำหนดโดย รพ.เอกชน ส่วนงบเพิ่มเติมเพื่อดูแลกลุ่มเฉพาะ ได้จัดสรรเพื่อสนับสนุนคลินิกหมอครอบครัวด้วย</p>
กรุงเทพธุรกิจ	<p>-เสนอบทความพิเศษ "เมื่อบัตรทองแท้...กลายเป็น 'บัตรทองปลอม'" โดยดร.เฉลิมพล ไททองกูร นักวิชาการอิสระกล่าวว่า บัตรทองเป็นเพียงการสร้างภาพที่ไม่ได้ทำได้ทุกอย่าง ไม่สามารถรักษาได้ทุกโรค ไม่ได้ขจัดความเดือดร้อน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ของประชาชนได้อย่างเท่าเทียมกัน และไม่ได้แก้ไขความเหลื่อมล้ำในสังคมอย่างที่รัฐบาลพยายามแก้ไข แม้ว่าเริ่มต้น ดูเหมือนจะเดินถูกทาง แต่เมื่อวันเวลาเปลี่ยนไป สังคมเปลี่ยน สภาพแวดล้อมเปลี่ยน เมื่อไม่แก้ไข ก็เท่ากับเดินผิดทาง และหันไปสู่อันตรายแห่งความล้มเหลว ซึ่งในที่สุด เมื่อระบบสาธารณสุขภาครัฐล้มเหลวจนยากจะแก้ไข ประชาชนคนรากหญ้าก็จะได้รับผลกระทบ</p>
<p>เรื่องเล่าเช้านี้ เว็บไซต์ Mthai</p>	<p>ตอกเส้นรักษาอาการหมอนรองกระดูก</p> <p>-เสนอข่าวและคลิปพระมหาสีไพร อาภาโร พระวัดเกษมสุริยนาจ อ.บางเลน จ.นครปฐม เป็นอาจารย์ตอกเส้นโรงเรียนนวดตอกเส้นสีไพร ต.คอกควาย อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี กำลังใช้ฆ้อน-แท่งไม้ตอกเส้นให้กับผู้หญิงคนหนึ่งเพื่อรักษาอาการป่วยหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท ที่อาคารอวดารคลินิก เลขที่ 18/49 ม.5 ซ.สุขาประชาสรรค์ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ซึ่งเปิดเป็นศูนย์ตอกเส้นสีไพร สาขาปากเกร็ด ผู้รับบริการส่วนใหญ่เป็นโรคปวดหลัง ปวดเอว ปวดคอ ปวดแขนขา และหมอนรองกระดูกทับเส้น บางวันมาเป็นหลักร้อย น้อยสุดประมาณ 40 ราย หลังรับการรักษาผู้ป่วยระบุว่ารู้สึกดีขึ้น และกลับมารักษาซ้ำ โดยพบว่าศูนย์ตอกเส้นสีไพรมีการเปิดอบรมหลักสูตรนวดตอกเส้นในหลายสาขา หลายจังหวัด</p>
<p>เว็บไซต์มติชน</p> <p>ไอ.เอ็น.เอ็น</p> <p>เว็บไซต์เดลินิวส์</p>	<p>บรวานี้ผสมกัญชา</p> <p>-เสนอข่าว สาวพริตตี้ จ.พิษณุโลก โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กส่วนตัว ว่า ไปรับจ้างเป็นพ็อดอาร์ในงานคอนเสิร์ตที่ จ.สุโขทัย มีผู้ชายชกชนให้กินบรวานี้ที่บรรจุอยู่ในกระป๋อง หลังกินแล้วเกิดอาการคอแห้ง กระหายน้ำ หัวใจเต้นแรง หายใจไม่ออก ตาพร่ามัว เห็นภาพหลอน เพื่อนพาไปตรวจที่รพ.แห่งหนึ่งใน จ.สุโขทัย ซ้ำพบเต้นเร็วถึง 140 ครั้ง/นาที แพทย์ฉีดยาและให้กลับบ้านที่พิษณุโลก วันต่อมายังมีอาการเหมือนเดิม จึงไปรักษาที่รพ.พระพุทธชินราช ตรวจปัสสาวะพบว่ามีส่วนประกอบกัญชาในร่างกายนานาน คาดว่าสาเหตุน่าจะมาจากการกินบรวานี้ที่มีส่วนผสมกัญชาเข้าไป จึงไปแจ้งความ และโพสต์เตือนทางเฟซบุ๊ก</p> <p>-เสนอข่าว เพจ “แหม่มโพธิ์ดำ” โพสต์ข้อความระบุว่า พริตตี้สาวรายหนึ่งเกือบช็อค หมดสติและเอาชีวิตไม่รอด หลังมีอาการใจจะขาด คอแห้ง หลอน เคลิ้ม เบลอ และหูแว่ว โดยระบุว่าถูกหลอกให้กินบรวานี้ 5 ชิ้น ซึ่งเกิดเหตุที่ร้านดังในพื้นที่ จ.สุโขทัย พร้อมทั้งแสดงภาพไปรับรองแพทย์จากรพ.พุทธชินราช ที่ตรวจพบกัญชาในร่างกายนานาน</p> <p>ด้าน นายพิพัฒน์ เอกภพพันธ์ ผวจ.สุโขทัย กล่าวว่า ได้สั่งการให้ทุกฝ่ายออกดำเนินการอย่างรัดกุมและขอผลการดำเนินการเร่งด่วน พร้อมประสานตำรวจ ฝ่ายปกครอง รพ. กวดขันตามระเบียบราชการอย่างเคร่งครัด และให้ความสำคัญเป็นธรรมกับผู้เสียหาย</p> <p>ด้าน น.ส.จารุวรรณ ลิ้มสัจจะสกุล ผอ.สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า อันดับแรกต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนว่า สาวรายนี้รับประทานอะไรมาก่อน บรวานี้ หากมีผู้ประกอบการผลิตบรวานี้ใส่กัญชาจริง จะต้องใช้กัญชาในปริมาณมาก ฤทธิ์กัญชาจึงแสดงออกมาให้เห็นตามคำอ้าง รวมทั้งรสและเนื้อสัมผัสจะผิดไปจากปกติ และตามหลักความเป็นจริง ราคาขายจะต้องสูงถึงจะคุ้มทุน สำหรับรพ.ที่พริตตี้อ้างว่าไปตรวจแล้ว แพทย์พบสารกัญชา สารเสพติดจำพวกนี้ต้องตรวจด้วยชุดทดสอบ จึงจะมั่นใจได้ว่าในร่างกายนานานมีสารเสพติดประเภทใด อย่างไรก็ตาม ควรจะลงไปตรวจสอบถึงร้านใน จ.สุโขทัย เพื่อนำบรวานี้มาตรวจยืนยันอีกครั้ง และสังเกตพฤติกรรมของผู้บริโภคด้วยว่าชื่นชอบบรวานี้ของร้านนี้มากน้อยเพียงใด</p>
<p>เว็บไซต์ sanook</p> <p>สยามรัฐ</p> <p>แนวหน้า</p>	<p>อาหารเป็นพิษเสียชีวิต 3 ราย จ.มหาสารคาม</p> <p>-เสนอข่าว ชาวบ้าน อ.นาหวาด จ.มหาสารคาม รับประทานซุปรวมกัมมี่ หรือซุปรุ่น ที่ซื้อมาจากตลาดนัดในเขตเทศบาล แล้วมีอาการถ่ายเหลว วิงเวียน หมดสติ แพทย์ระบุต้องระวังรุนแรงจากการติดเชื้อแบคทีเรีย</p> <p>นพ.ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นพ.สจ.มหาสารคาม ส่งทีมสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) ลงพื้นที่ พบมีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่รพ. 27 ราย เสียชีวิต 3 ราย ได้เก็บตัวอย่างอาหารส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการไม่พบเชื้อ อยู่ระหว่างรอผลเพิ่มเติมจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เตือนประชาชนเลือกซื้ออาหารรับประทานที่ปรุงสุกใหม่</p>
<p>เดลินิวส์</p>	<p>เด็กกินบะหมี่ซองอุดหลอดลม</p> <p>-เสนอข่าว ด.ญ.ธิดารักษ์ รองรักษ์ หรือน้องพิมพ์ อายุ 12 ขวบ กินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแล้วอุดหลอดลม กลายเป็นเจ้าหญิงนิทรานานกว่า 2 ปี ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ครอบครัวมีฐานะยากจน วอนผู้ใจบุญช่วยบริจาคเงิน</p> <p>โดย น.ส.สมใจ ทองขวิด อายุ 36 ปี ผู้เป็นแม่ อยู่บ้านเลขที่ 98 หมู่ 2 ต.โพรงจระเข้ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง เปิดเผยว่า ตอนนั้นลูกสาวอายุ 10 ขวบ ได้นั่งกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปจากนั้นล้มตัวลงนอนเล่น ลักพักเกิดอาการชักเกร็ง ปัสสาวะราดและหมดสติ แพทย์ดูดเส้นบะหมี่ที่อุดหลอดลมอยู่ออกได้เป็นจำนวนมาก ตอนนั้นหัวใจหยุดเต้นแล้ว แพทย์ช่วย</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ปมหัวใจและซัดด้วยไฟฟ้าจึงฟื้น ต้องนอนอยู่ห้องไอซียูนานกว่า 2 เดือน แต่ยังไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ผู้มีจิตศรัทธาสามารถบริจาคเงินช่วยเหลือได้ที่ชื่อบัญชี น.ส.สมใจ ทองขวิด เพื่อ ด.ญ.ธิดารักษ์ รอรักษ์ ธนาการ เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาธนาคาร หมายเลขบัญชี 020075168113 หรือที่หมายเลขโทรศัพท์ 09-0705-8931</p>
สำนักข่าวไทย	<p>ป้องกันเชื้อดื้อยา-มาลาเรีย</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัด สธ. กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยถือว่าประสบความสำเร็จในการควบคุมโรคไข้มาลาเรีย โดยได้ปรับเปลี่ยนนโยบายจากการควบคุมเป็นการกำจัด ตั้งเป้ากำจัดโรคไข้มาลาเรียรวมถึงมาลาเรียที่ดื้อยาให้หมดไปภายในปี 2567</p> <p>ด้าน นพ.สุรธรรมชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ตามที่มีข่าวว่าพบเชื้อมาลาเรียดื้อยาตามแนวชายแดนแม่น้ำโขงนั้น ประชาชนอย่าตื่นตระหนก เนื่องจากไทยได้เปลี่ยนยาที่ใช้รักษา สามารถรักษาโรคนี้ให้หายได้</p>
มติชน	<p>เปิดคลินิกหมอครอบครัว</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัด สธ. ให้สัมภาษณ์ภายหลังตรวจเยี่ยมและเปิดคลินิกหมอครอบครัว ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองชลบุรี ต.บ้านสวน จ.ชลบุรี ว่า จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2559 ดูแลประชาชน 37,270 คน โดยทีมแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและสหวิชาชีพ 3 ทีม ทำงานครอบคลุมงานด้านการส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟูสุขภาพ และส่งต่อตามแนวคิดเวชศาสตร์ครอบครัวแบบผสมผสาน ผลการดำเนินงาน มีประชาชนเข้ารับบริการเฉลี่ยสูงถึงเกือบ 5,000 รายต่อเดือน ครอบคลุมทุกกลุ่มวัย เกิดความเชื่อถือและยังช่วยลดความแออัดในการเดินทางไปใช้บริการในรพ.ขนาดใหญ่ เข้าถึงบริการในกลุ่มที่ไม่สามารถเข้ารับบริการในรพ.ได้</p>
สำนักข่าวไทย	<p>เตรียมรับมือพายุคีโรกี</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รองปลัด สธ. กล่าวว่า ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนพายุดีเปรสชัน “คีโรกี” จะเข้าสู่ประเทศไทยในวันที่ 20-21 พ.ย. นี้ สธ.ได้สั่งการให้ สสจ. รพ.ทุกแห่ง และ สสอ. เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ โดยเฉพาะใน 12 จังหวัดเสี่ยง ได้แก่ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ระนอง พังงา และภูเก็ต ให้ติดตามสถานการณ์จากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด และเปิดศูนย์ปฏิบัติการติดตามสถานการณ์ หากเกิดเหตุฉุกเฉินให้ดำเนินการตามแผนที่ได้กำหนดไว้ และรายงานส่วนกลางทันที โดยให้เตรียมแผนป้องกันน้ำท่วมและแผนสำรองการทำงานในภาวะฉุกเฉินพร้อมเตือนประชาชนเลี่ยงการอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ หรือป้ายโฆษณาขนาดใหญ่</p>
สยามรัฐ	<p>-เสนอข่าว นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันยังมีสถานการณ์อุทกภัยใน 4 จังหวัด ได้แก่ พิจิตร พระนครศรีอยุธยา ขอนแก่น และมหาสารคาม ปภ.ได้ประสานจังหวัดหน่วยทหาร อปท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย ทั้งนี้ กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศว่าในช่วงวันที่ 20-21 พ.ย.60 บริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีน ได้แผ่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย และทะเลจีนใต้ คาดว่าจะแผ่ปกคลุมภาคเหนือและภาคกลางในระยะต่อไป ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองในระยะแรก จากนั้นอากาศจะเย็นลงและลมแรง ปภ. จึงประสานจังหวัด และศูนย์ปภ.เขตในพื้นที่เสี่ยงภัย เตรียมรับมือภัยจากสภาพอากาศแปรปรวนและฝนตกหนักอย่างใกล้ชิด</p>
ทีวีช่อง NBT	<p>เตือนผู้ป่วยมะเร็งรักษาผิดวิธี</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ กล่าวว่า ปัจจุบันโรคมะเร็งเป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งของคนไทย ปีละประมาณ 70,000 ราย และมีผู้ป่วยโรคมะเร็งรายใหม่ปีละประมาณ 120,000 ราย การรักษามะเร็งตามมาตรฐานมี 3 วิธี คือ การผ่าตัด การใช้ยาเคมีบำบัด และการฉายรังสี ส่วนผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีอยู่ในรายการบัญชียาหลักแห่งชาติ 24 รายการ นำมาใช้สรรพคุณในด้านอื่น ยังไม่มีตัวใดที่มีผลการวิจัยและผ่านการรับรองให้ใช้รักษาโรคมะเร็งได้ จึงขอเตือนผู้ป่วยโรคมะเร็ง ถ้าไม่แน่ใจในวิธีการรักษาแบบใหม่ๆ ปรึกษาแพทย์ด้านโรคมะเร็งเพื่อขอคำแนะนำที่ถูกต้อง</p>
มติชน	<p>โรคข้อเข่าเสื่อม</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า รพ.เลิดสิน เห็นความสำคัญของโรคข้อเข่าเสื่อม เนื่องจากเป็นโรคข้อเรื้อรังที่พบบ่อยที่สุด และพบได้ทั้งในเพศชายและเพศหญิง เป็นต้นเหตุอันดับ 4 ที่ทำให้เพศหญิงพิการ และเป็นอันดับ 8 ที่ทำให้เพศชายพิการ การรักษาอาจเริ่มจากการลดน้ำหนัก การไม่ก้มพับเข่ามาก การบริหารเข่าตามที่แพทย์แนะนำ และการใช้ยาแก้ปวดร่วมกับยาลดการอักเสบที่ไม่ใช่ยาสเตียรอยด์ หากไม่ได้ผล อาจ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	ต้องรักษาโดยการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม ซึ่งส่วนใหญ่จะทำในผู้ป่วยอายุ 60-80 ปี และพิจารณาตามอาการและความรุนแรงของโรค และจะต้องได้รับคำแนะนำจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น
เดลินิวส์	<p>ยานอนหลับ “อีทีโซแลม”</p> <p>-เสนอสรุป กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแถลงตรวจพบยานอนหลับชนิดใหม่ “อีทีโซแลม” ครั้งแรกในไทย จะละลายเฉพาะในแอลกอฮอล์ ออกฤทธิ์นานถึง 30 ชั่วโมง ผู้รับประทานจะไม่สามารถจดจำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ พบนำมาเป็นยาเสพติดทดแทนยาอี หากใช้ยามากกว่า 1 เดือน จะกระทบจิตใจทำให้เสียชีวิตได้ อ.ระบิวา ขณะนี้ยังไม่มีการขึ้นทะเบียนในไทย จะเร่งดำเนินการรวบรวมข้อมูลเอกสาร รวมถึงประสานหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และนำเสนอคกก.วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พิจารณาจัดประเภทวัตถุออกฤทธิ์ เบื้องต้นอาจกำหนดเป็นประเภท 2 แต่หากพบว่าไม่ได้นำมาใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์ จะเข้มงวดการควบคุมมากขึ้น</p>
มติชน กรมประชาสัมพันธ์	<p>เตือนอย่าใช้ลวดเย็บกระดาก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธิการ ออย. กล่าวว่า การใช้ลวดเย็บกระดากกับบรรจุภัณฑ์อาหารมีความเสี่ยงและอาจเกิดอันตรายต่อผู้บริโภค โดยอาจปนเปื้อนในอาหาร อาจเคี้ยวหรือกลืนเข้าไป หากเข้าไปติดบริเวณโคนลิ้น ผนังคอ ต่อมทอนซิลหรือลิ้นกลิ้งไปถึงฝาปิดกล่องเสี่ยง จะทำให้เกิดอาการเจ็บคอเวลากลืนน้ำลายหรืออาหาร บางรายสามารถคายออกมาเองได้ แต่บางรายอาจอันตรายถึงขั้นต้องพบแพทย์เพื่อผ่าตัด ขอความร่วมมือผู้ผลิต พ่อค้าแม่ค้า ให้ใช้วัสดุที่มองเห็นได้ชัดเจน หรือเปลี่ยนเป็นบรรจุภัณฑ์ที่สามารถปิดล็อกได้</p>
กรมประชาสัมพันธ์ สยามรัฐ คอลัมน์ 4มุมเมือง	<p>คิวอาร์โค้ดฉลากยา</p> <p>-เสนอข่าว น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า ได้เพิ่มประสิทธิภาพการรักษาผู้ป่วยจิตเวชให้หายหรือทุเลา โดยติดคิวอาร์โค้ดที่ฉลากยา กิน ให้ข้อมูลเกี่ยวกับฤทธิ์ยา วิธีการใช้ที่ถูกต้อง อาการข้างเคียงจากยา และเบอร์ติดต่อเจ้าหน้าที่ตลอด 24 ชั่วโมง เริ่มแห่งแรกที่รพ.จิตเวชนครพนมฯ</p>
สยามรัฐ คอลัมน์ 4มุมเมือง	<p>ชื้อบช่วยชาติ</p> <p>-เสนอข่าว กรมควบคุมโรค สนับสนุนประชาชนให้ชื้อบช่วยชาติด้านสุขภาพ ระหว่างวันที่ 11 พ.ย.- 3 ธ.ค. 2560 เนื่องจากคนไทยป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหลายล้านคน จึงขอแนะนำให้ประชาชนดูแลสุขภาพตนเอง เน้นการออกกำลังกาย และรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และชื้ออุปกรณ์สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง</p>
M2F คอลัมน์ IN BRIEF	<p>เครื่องสำอางใส่ปรอท</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เผยว่า จากการสุ่มตรวจเครื่องสำอางทาหน้าขาวตามท้องตลาด 50 ตัวอย่าง พบมีสารปรอท 12 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 24 โดยปริมาณที่พบอยู่ในช่วงร้อยละ 0.035-3.959 ของน้ำหนักผลิตภัณฑ์ หรือเกือบร้อยละ 4 ทั้งนี้ สารปรอทเป็นสารห้ามใช้ในเครื่องสำอาง ควรเลือกชื้อจากผลิตและผู้แทนจำหน่ายที่เชื่อถือได้</p>
ไทยโพสต์	<p>น้ำมันทอดซ้ำ</p> <p>-เสนอข่าว กองสุขาภิบาลอาหาร สำนักอนามัย กทม. แจงผลการสุ่มตรวจร้านค้าในพื้นที่กทม. กรณีการใช้น้ำมันทอดซ้ำ จำนวน 3,719 แห่ง พบว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 3,682 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 99.01 ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 37 แห่ง โดยกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ผ่านมาตรฐาน พบใช้น้ำมันทอดอาหารทั่วไป 35 ราย และเป็นน้ำมันทอดไก่ 2 ราย</p>
หนังสือ ที่ชบ 0032/4515	<p>ข้อเท็จจริงการดำเนินการจัดการศพในรพ.</p> <p>-สจ.ชลบุรี รายงานผลตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีสื่อออนไลน์เสนอข่าว รพ.รัฐแห่งหนึ่งในพื้นที่อ่าวอุดม-แหลมฉบัง จ.ชลบุรี มีค่าใช้จ่ายในการนำร่างผู้เสียชีวิตออกจากรพ.เพื่อบำบำเพ็ญกุศลหลายรายการรวม 5,750 บาท ว่า รพ.ในข่าวคือรพ.แหลมฉบัง ได้ให้หน่วยงานภายนอกเข้ามาใช้สถานที่ห้องเก็บศพของรพ.ดำเนินการจัดการศพจริง ซึ่งบริษัทเป็นผู้กำหนดราคาค่าใช้จ่าย โดยรพ.ไม่มีส่วนร่วมแต่อย่างใด สจ.ชลบุรีได้ให้ข้อเสนอในการบริหารจัดการ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.ไม่ควรให้บริษัท นำเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์เข้ามาจำหน่ายในรพ. เพราะไม่เป็นไปตามระเบียบทางราชการ 2.เมื่อมีผู้เสียชีวิตในรพ. ให้ติดต่อญาติมารับศพ พร้อมให้ข้อมูลแก่ญาติในการรับศพ ทั้งด้านเอกสาร ขั้นตอนการรับศพ และค่าใช้จ่าย 3.กรณีมีบริษัทมาดำเนินการ รพ.ต้องควบคุมค่าใช้จ่ายในการจัดการศพอย่างเป็นธรรม 4.ต้องประชาสัมพันธ์เรื่องการจัดการและค่าใช้จ่ายในการรับศพให้ประชาชนรับทราบ และ 5.ค่าบริการ “จิตอาสา” ตามเอกสารที่ปรากฏ คือค่าบริการทั่วไป ขอให้สื่อสารให้ตรงกับข้อเท็จจริง